
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

 

  



 



 

 

สหกรณ์ ขายยางและผลติภัณฑ์ยาง ผู้ซ้ือ 25 ประเทศ มูลค่า 15,000 ล้านบาท 

      

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ น าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 22 แห่ง เข้า
ร่วมจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อยางและผลิตภัณฑ์ยาง กว่า 100 ราย จาก 25 ประเทศทั่วโลก ขยายลู่ทางการ
ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งหาตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการยาง 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสใน
การพบปะระหว่างผู้น าเข้าและผู้ผลิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย โดยมีผู้
น าเข้าจาก 25 ประเทศ 106 ราย จากทั่วโลก ทั้งจากประเทศโซนเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย บังกลาเทศ 
ประเทศโซนเอเซียตะวันออกกลาง เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน และโซนยุโรป ได้แก่ ฮังการี 
เนเธอร์แลนด์ รวมถึงสหรัฐอเมริกา และประเทศโซนทวีปแอฟริกา  
 กระทรวงพาณิชย์ได้น าผู้น าเข้ารายใหญ่ๆ ทั้งหมดมาจับคู่ทางการค้าภายในงาน ทั้งนี ้ได้รับความ
ร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทย น าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกของการยางแห่งประเทศ
ไทยกว่า 20 ราย มาร่วมจับคู่ธุรกิจ พร้อมน าผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมา
น าเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ภายในงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้ประกอบการทั่วไป  แต่ยังมีสถาบันเกษตรกร
และเกษตรกรชาวสวนยางมาร่วมเจรจาธุรกิจด้วย คาดว่าในงานนี้จะสามารถขายยางได้ประมาณ 300,000 ตัน 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท 
 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ โดยกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการกิจการยางทั้งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
และภาคเอกชน ได้ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเพ่ิมโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ให้กับผู้
ประกอบกิจการยางพารา เพราะส่วนมากมาจากประเทศผู้ซื้อจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศโซน
เอเชียตะวันออกกลางและยุโรป ซ่ึง กยท. ได้น าตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปและผลิตยางพาราที่มี
มาตรฐานและมีศักยภาพมาพบปะกับผู้ชื้อและน าเข้าจากทั่วโลก  



      

บรรยากาศภายในห้องเจรจาวันนี้มีความคึกคัก ผู้ซื้อให้ความสนใจยางพาราของไทยที่มีคุณภาพ แสดงให้เห็น
ว่าพ้ืนฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก การเจรจาในชั่วโมงแรก สหกรณ์กองทุนสวนยาง
อ าเภอบ่อทอง จ ากัด ปิดยอดขายเบื้องต้นไป 200 ตัน/เดือน สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จ ากัด ปิด
ยอดขายหมอนเบื้องต้นกับทางประเทศจีนประมาณ200,000 ใบ/เดือน และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ก าลังเจรจาซื้อขายน้ ายางกับประเทศอินเดีย 
  "พ้ืนฐานความต้องการใช้ยางพาราในตลาดยังคงมีสูงมาก เห็นได้ชัดว่าการจับคู่ธุรกิจในวันนี้ ผู้ซื้อจาก
ต่างประเทศให้ความสนใจสั่งซื้อยางจากไทยซึ่งเป็นยางที่มีคุณภาพ โดยวันนี้ได้ถือโอกาสเปิดตัวยางที่ได้
มาตรฐานซึ่งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่างๆ พยายามเร่งผลักดันเพ่ือให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพาราของ
ตนเองผ่านมาตรฐาน GMP ที่ก าหนดไว้ เพ่ือเน้นการแข่งขันกันด้านคุณภาพมากว่าการแข่งขันด้านราคา  ถือ
เป็นการขยายลู่ทางการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ  พร้อมทั้งเร่งหาตลาด
ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง อย่างไรก็ตาม กยท. จะเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ร่วมกับประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ในปลายสัปดาห์นี ้และจะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีต่อไป ในวันที ่15 กันยายน
นี้" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว 
 ด้าน นางสาวรวีพลอย ยุทธเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง 
จ ากัดกล่าวว่า สหกรณ์บ่อทองได้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่เป็นประจ า  และ
ทุกครั้งจะได้ผลตอบรับที่ดี และได้ลูกค้าใหม่ๆ เสมอ เดิมทีลูกค้าหลักจะเป็นผู้น าเข้าจากประเทศจีน แต่ในครั้ง
นี้จะเน้นหาลูกค้าในโซนยุโรปเป็นการเปิดตลาดใหม่ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ซื้อจากเยอรมัน และฮังการี ที่ให้ความ
สนใจในตัวสินค้าของทางสหกรณ์บ่อทอง เมื่อผู้ซื้อทราบว่าเราเป็นชาวสวนยางเอง เกิดความพอใจเนื่องจากมี
ความต้องการที่จะซ้ือจากผู้ผลิตโดยตรงที่เป็นต้นทางจริงๆ ซึ่งมีความต้องการที่ตรงกัน เนื่องจากสหกรณ์บ่อ
ทองเองต้องการขายกับผู้ซื้อโดยตรงเช่นกัน 
 
 สินค้าท่ีท าการขายได้ในช่วงแรกของวันนี้ ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 1 และชั้น 3 เพ่ือน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ และส่วนประกอบของรถ ถึงแม้ว่าปริมาณการซื้อของลูกค้าจากโซนยุโรปจะไม่เยอะมาก
เท่ากับทางประเทศจีน แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเพิ่มจ านวนคู่ค้ารายใหม่ๆ ซึ่งประเทศเยอรมัน สั่งซื้อ
สินค้าประมาณ 50 ตันต่อเดือน ส่วนฮังการ ีสนใจใน STR 20 RSS 3น้ ายางข้น STR 10 STR 5L STR 3L ใน
ส่วนของยางแผ่นรมควันขณะนี้มียอดสั่งซื้อประมาณ 200 ตัน และก าลังรอลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อซึ่งจะมี
เพ่ิมเติมมาอีกในการเจรจาช่วงต่อไปในงานนี้ 



 

 

กยท. จับมือ สมาคมน้ ายางข้น ลงนาม MOU เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา 
สนับสนุนข้อมูลวิชาการมุ่งพัฒนาวงการยางไทย 
4 ส.ค. 2560 

 
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และนายชัยพจน์ เรืองวรุณ

วัฒนา นายกสมาคมน้ ายางข้นไทย เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพมหานคร โดยเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมผสานข้อมูลทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาวงการยางพาราไทย 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.ในฐานะองค์กร
กลางท่ีรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย่างครบวงจร ตระหนัก
ถึงความส าคัญข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับ
สมาคมน้ ายางข้นไทยคร้ังนี้ เป็นการพัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา
เพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางท้ังในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมของไทย เพื่อน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางบุคลากร ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ตลอจนด้านการพัฒนากิจการยางพารา
ของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่ม
มูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราท่ีมีความหลากหลายและมี
คุณภาพ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ท้ังนี้จะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางและวงการยางพาราท้ังระบบ 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขันผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://webhost.cpd.go.th/csb7/indexcsb7.html&ei=NThlVbjlB4yWuQTknIGYCQ&bvm=bv.93990622,d.c2E&psig=AFQjCNHWMSbz4mLDuS5pIFtU8-EFWpn2jQ&ust=1432783233929087


 

 

 
ชาวสวนยาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ปลูกสละอินโดสร้างรายได้เสริมเข้าครัวเรือน ในช่วงยาพารา ราคาตกต่ า 
ขายดี เป็นผลผลิตท่ีพ่อค้าแม่ค้าต้องการมาก 
1 ส.ค. 2560 
 

 
 
ชาวสวนยางอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลูกสละอินโดสร้างรายได้เสริมเข้าครัวเรือน ในช่วงยาพารา 

ราคาตกต่ า ขายดี เป็นผลผลิตที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการมาก 
จากปัญหาราคายางพาราตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน เสนอให้รัฐบาลส่งเสริมการใช้

ยางพาราในประเทศมากขึ้น เพื่อช่วยดึงราคายางให้สูงขึ้น นายธนิต ไพรสณฑ์ หรือลุงธนิต อายุ 68 ปี ชาวสวนยางรายหนึ่ง 
อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี167/1 หมู่ที่ 4 ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ก่อนจะมา
ปลูกสละอินโด ตนเองท าสวนยางพารา แต่ขายยางมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย เนื่องจากราคาตกต่ า ต้องท างานรับจ้างเสริม ขณะนี้มี
รายได้จากการเก็บผลสละอินโด จากการน าต้นพันธ์ุสละจากอ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ปลูกแซมในสวนยางมาเป็น
เวลากว่า 10 ปีแล้ว ได้ผลผลิตน าออกขายทุกวันๆ ละ ประมาณ 300-400 บาท ขายได้ตลอดทั้งปี กิโลกรัมละ 60 บาท โดย
การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. สนับสนุนให้ปลูก 

ที่ผ่านมาชักชวนชาวสวนยาง แนะน าท้ังการเพาะเมล็ด แต่ไม่ค่อยมีคนท าตาม  ปลูกสละอินโด ดูแลง่าย ให้โคนต้นลง
ดิน ดูแลอย่าให้มีวัชพืชมาแย่งอาหาร ได้ผลทุกต้น แต่ต้องขยันดูแล หากมีหน่อข้ึนมาต้องเอาออกให้หมด ตัดทางหรือก่ิงออก 
อย่าให้มีมากเกินไป เพื่อไม่ให้แย่งอาหาร ท าให้ผลสละเล็กลง 

“ข้อดีปลูกสละในสวนยาง ท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สนใจมาดูที่สวนยาง จะให้ค าแนะน าการดูแล การผสมเกสร 
อยากให้มีทุกบ้าน เพราะตลาดยังต้องการมาก ในสวนของตนเองไม่พอขาย (กล่าวไปหัวเราะมีความสุขตามไปด้วย) อย่าง
น้อยๆ ได้ขายต้นพันธุ์ก็ยังด”ี 

ลุงธนิต ไพรสณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปลูกต้นสละอินโดทั้งหมด 750 ต้น เป็นต้นเพศเมียประมาณ 400 ต้น ในพ้ืนท่ี
ประมาณ 8 ไร่ ขณะที่ต้นยางพารา มีอายุได้ 19 ปีแล้ว 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช 
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